






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
11 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>นายกฯขอบคุณคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรัฐ เนชั่นทีวี innnews thaigov)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมามีคณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประเมินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 จำนวน 10 โครงการ (จากกำหนดเป้าหมายประเมินผลทั้งสิ้น 250 โครงการ) วงเงินอนุมัติ 184,410.22 ล้านบาท เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 42,322.44 ล้านบาท รายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมที่รัฐคาดว่าจะได้รับกลับคืนสูงสุดภายใน 3 ปี จำนวน 8,168.23 ล้านบาท ผลการประเมินภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินการทั้ง 10 โครงการ ได้ระดับ “ดีมาก” ภายใต้ตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ความสอดคล้อง-เชื่อมโยง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความยั่งยืน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่นชม และขอบคุณ “พลังแห่งความสามัคคี” ของคนไทยทุกคน ที่ได้ร่วมกันช่วยประเทศฝ่าวิกฤติโควิด - 19 และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ฟาร์มกัญชาส่งเสียง-กลั่นרבกวน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุยรับหนังสือร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงเรือนกัญชาในชุมชนแม่น้ำซอย 3 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นฟาร์มปลูกกัญชามีเสียงจากพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่หลายตัว กลั่นดอกกัญชา และแสงไฟจำนวนมาก ทำให้แมลงบินรบกวนผู้ที่พักอาศัยมาโดยตลอดได้เรียกเจ้าของฟาร์ม และตัวแทนจากผู้พักอาศัยในวิลล่าที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมเจรจาทางออก โดยฟาร์มจะทำที่บังแสงด้วยผ้าเต็นท์ขนาดใหญ่และปิดพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเช้า ทั้งนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุยจะติดตามการแก้ปัญหาต่อไป</p> <p><b>2. บิตเป็นกัญชาเสรี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผจก. สก๊อปพิเศษ</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต โพสต์ ตอบโต้นายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ โดยระบุว่า การกล่าวหาว่ามีเครือข่ายผู้เสียผลประโยชน์กัญชาหาเรื่องส่วนตัวกับคุณชววิทย์ ในการทวงคืนสวนชววิทย์ ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งไม่เป็นความจริง แต่เป็นกฎหมายกรมกำลังทำงาน พร้อมขอให้คุณชววิทย์หยุดการโกหก ทั้งเรื่องกัญชา และที่ดินสวนชววิทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การเลือกตั้ง 2566</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึง กรณีกระแสข่าว อสม. เป็นหัวคะแนนการเลือกตั้ง 2566 ว่า อสม.ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่ลูกจ้างของ สร. แต่เป็นอาสาสมัคร เป็นผู้ช่วย สร. ทำงานอยู่คนละส่วนกัน ที่บอกมีคำสั่งให้อสม. ปฏิบัติตามคำสั่ง ไม่สามารถทำได้และเป็นเรื่องที่ผิด ดังนั้น ผอ.รพ.สต. หรือเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งชี้ชวนให้ อสม. ไปทำเรื่องเกี่ยวกับการเมืองต้องระวังว่ามีความผิด เพราะข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-กรมสุขภาพจิตให้ข้อมูลผลสำรวจสุขภาพใจด้วยตนเอง พบประชาชนมีแนวโน้มเครียดเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ตื่นตัว ชุมชนมีการตื่นรู้การเมือง ทำให้การสนทนาและสื่อสารบนโลกออนไลน์หลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองได้ยาก จึงมีข้อเสนอแนะให้รับฟังกันอย่างมีสติ เคารพการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข่าวสารที่ได้รับ พยายามลดการแสดงความคิดเห็นลักษณะตำหนิขัดแย้งเพื่อเอาชนะคู่สนทนา ที่สำคัญคือควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ พร้อมแนะนำ ให้แบ่งเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี ไม่นำเรื่องของการเลือกตั้งมาใช้ในการพนันหรือเดิมพัน หากมีอาการเครียดสามารถโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ เนชั่นทีวี อินโฟเควสท์ The Journalist Club thailandplus)</p> <p>- นพ.ชเรศ กรีษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 4 แนวทางปฏิบัติต่างๆ ไปเลือกตั้งอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะออกไปเลือกตั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนเข้าและหลังจากออกจากหน่วยเลือกตั้งใช้ปากกาส่วนตัว (หากมี) เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร</p>	
<p><b>การแจ้งความดำเนินคดีคุณครูเหม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ระบุว่า เรื่องร้อน ๆ ก่อนเลือกตั้ง ครูก่อเหม - ไวนี สะอู แกนนำกลุ่มนักรบผ้าถุงแห่ง อ.จะนะ ได้รับหมายเรียกจากการที่ถูก นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาสธ.แจ้งความดำเนินคดีกรณีเคลื่อนไหวที่ สธ.เพื่อคัดค้านการโยกย้ายนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผอ.รพ.จะนะ ทั้งนี้ หมอรุ่งเรืองฟ้องในนามส่วนตัว ไม่ใช่ในนามกระทรวง และมาฟ้องตอนนี้จึงน่าสนใจมาก เพราะเหตุผ่านมา 3 เดือนแล้ว ทำเพราะอาสาเอาใจนายหรือทำเพราะอะไร ฉลาดหรือเปล่าที่มาแจ้งความตอนนี้ นายจะได้หรือรุ่งเรืองจะเสีย ต้องติดตาม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจโฆษกกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. โพสต์ชี้แจง กรณีข่าวการแจ้งความดำเนินคดี คุณครูเหม (คุณไวนี สะอู) โดยยืนยันว่าไม่เคยแจ้งความ คุณครูเหม และพี่น้องชาวบ้าน รวมถึงรพ.สธ. และ ปลัด สธ.ไม่เคยมีข้อสั่งการให้ดำเนินคดีหรือแจ้งความดังกล่าว พร้อมกำชับให้ดูแลผู้ชุมนุมเป็นอย่างดี มีที่พัก ห้องน้ำ พื้นที่ที่เหมาะสม สื่อสารสร้างความเข้าใจและดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งในฐานะผอ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ดูแลความสงบ ทุกครั้งที่มีการชุมนุม มายืนเรื่องร้องเรียนจะทำหนังสือถึง จนท.ตำรวจ สภ.อ.นันทบุรี เพื่อเข้ามาป้องกันและควบคุมสถานการณ์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. จะเดินทางไปพบคุณครูเหม ที่ สภ.อ.นันทบุรี ให้ปากคำรวมถึงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณครูเหม ทั้งนี้ ผู้ที่ออกมาโจมตีตน และสธ. รวมถึงการดูหมิ่นกรณีดังกล่าวในสื่อต่าง ๆ เข้าใจว่าเกิดจากการเข้าใจผิด ซึ่งตนเชื่อมั่นในความจริงและคุณความดี ขอให้โหดกรรม และจะไม่ดำเนินคดีใดๆ</p>	
<p><b>พัฒนาระบบสุขภาพคนไทยต่างแดน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์: ข่าวสั้น: รัฐบาลพัฒนาระบบสุขภาพคนไทยต่างแดน</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รวม.กลาโหม ส่งเสริมการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ ในการวางแผนการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนไทยในต่างประเทศ โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการดูแลสุขภาพข้าราชการและบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศ รวมถึงคนไทยในต่างประเทศ เพื่อช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษามากยิ่งขึ้น โดยจะนำร่องในกลุ่มข้าราชการและบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศ</p>	
<p><b>ประชุมรางวัลศรีสังวาลย์ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, thailandplus, Hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 6 : ยกกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 64 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ประคิน สุจฉายา สาขานักวิชาการพยาบาลระดับนโยบาย, ดร.หรรษา เทียนทอง สาขากาพยาบาลในสถานบริการ และนางสาวณิชา อยู่ตระกูล สาขากาพยาบาลในชุมชน สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เน้นประเด็นหลัก ยกกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, The Reporters, thansettakij, bluechipthai, prd, thaipbs, thailandplus, pptvhd36, plewseengern, ch7, The Journalist Club)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปีเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตา โดย ณ วันที่ 1 พ.ค. มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวน 45,500 ราย มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย รวมถึงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 15 รายการ แนะนำกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 เพื่อช่วยป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตจากทั้งสองโรค</p>	
<p><b>มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, TheCoverage, The Reporters, ch7,</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>thansettakij, thainewsonline)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัว สาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัด แม้พบไม่บ่อยแต่อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชาย หากพบปัสสาวะเป็นเลือด มีประวัติสูบบุหรี่ กลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสสารกลุ่มอะโรมาติกเอมีนเป็นประจำ ควรพบแพทย์จะช่วยให้ได้รับการวินิจฉัยพบเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้</p>	
<p><b>โครงการส่งเสริมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย ออย. ได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ภายใต้กลไก BETTER เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่องค์กรดิจิทัล</p>	
<p><b>ภาวะโลหิตจาง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยหญิงไทยร้อยละ 37 มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ เลือด ตับ และอาหารทะเล เพื่อป้องกันภาวะซีดและโรคโลหิตจาง</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์อ้างสรรพคุณเกินจริง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- ออย.เตือน ผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ “SATTOCHI สารสกัดจากบอระเพ็ด” อ้างช่วยลดน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน” ออย. ตรวจสอบแล้ว ” เป็นข้อความ โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพของอาหารโดย ไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่ สมควร</p>	
<p><b>การลดอัตราการตายแม่ทั่วโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv</p> <p>- WHO เผย ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา มีผู้หญิงเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ราว 290,000 คน ทารกตายคลอด 1.9 ล้านคน และทารกที่เสียชีวิตหลังคลอดไม่ถึงเดือน 2.3 ล้านคน หรือมีการเสียชีวิต 1 ครั้งทุก 7 วินาที และส่วนใหญ่สามารถป้องกันหรือรักษาได้หากมีบริการสุขภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผอ.ฝ่ายสุขภาพของแม่และเด็ก WHO กล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ต้องลงทุนเพิ่มในระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงต้องเร่งมือมากกว่านี้เพื่อที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งหากทำได้จะสามารถช่วยชีวิตได้อย่างน้อย 7.8 ล้านชีวิตภายในปี 2030</p>	